



Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ I (tháng 12/1940)

Đại hội đại biểu toàn tỉnh lần thứ I được tổ chức vào ngày 21/12/1940. Tham dự Đại hội có trên 30 đại biểu thay mặt cho khoảng 140 đảng viên thuộc 28 chi bộ (kể cả Chi bộ Trà Lũ, Xuân Trường, Nam Định và Chi bộ Thanh Nhang, Hà Cát - Giao Thủy, Nam Định được Xứ ủy giao cho Tỉnh ủy Thái Bình lãnh đạo). Đại hội họp trong 2 ngày, 3 đêm ở trại Sơn - thuộc làng Kênh Sơn, tổng Cao Mai, phủ Kiến Xương (nay thuộc xã Minh Quang, huyện Kiến Xương).

Đại hội đã nghiên cứu và thảo luận các nghị quyết Trung ương về vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền; đồng thời đề ra nhiều biện pháp để xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng bán vũ trang; hướng ứng, phối hợp với các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ, sẵn sàng huy động quần chúng nổi dậy tổng khởi nghĩa.

Đại hội đã bầu Ban Tỉnh ủy mới, đồng chí Đào Năng An được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh là sự kiện chính trị đặc biệt của Đảng bộ, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Đảng bộ và phong trào cách mạng Thái Bình.

Tháng 5/1941, đồng chí Đào Năng An được Xứ ủy điều đi công tác ở địa phương khác, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Trung Khuynh làm Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 5/1942, đồng chí Nguyễn Trung Khuynh bị địch bắt và hờ sinh trong tù, sau đó đồng chí Liên (tức Cường) được Xứ ủy điều từ Bắc Ninh về Thái Bình giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy. Đến cuối năm 1942, một số đồng chí trong

Tỉnh ủy sa vào tay giặc, số Tỉnh ủy viên còn lại đã lập ra Ban cán sự, do đồng chí Trần Văn Khiết (tức Lam Ngọc) làm Trưởng ban. Năm 1943, phong trào cứu quốc trong tỉnh đang trên đà phát triển với khí thế sôi nổi thì địch tiến hành khủng bố dữ dội, một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh bị bắt, nhiều cơ sở cách mạng liên lạc bị phá vỡ, Thái Bình mất liên lạc với Xứ ủy, Ban lãnh đạo không còn.

Đầu năm 1945, Xứ ủy Bắc Kỳ cử đồng chí Nguyễn Chương về Thái Bình bắt mối, lúc này các đồng chí ở tù ra đã liên lạc được với nhau (gồm 7 đồng chí), để nghị Xứ ủy công nhận là Ban Tỉnh ủy lâm thời. Thay mặt Xứ ủy, đồng chí Nguyễn Chương chỉ công nhận là Ban Chấp hành lâm thời, với lý do là phong trào chưa ổn định vào một mức. Đến tháng 4/1945, một cuộc họp được tổ chức đã thảo luận và thống nhất thành lập Ban Tỉnh ủy lâm thời, đồng chí Nguyễn Đức Tâm (tức Hậu) làm Bí thư. Tháng 10/1945, để kịp thời lãnh đạo phong trào cách mạng trong tỉnh, chuẩn bị lực lượng về mọi mặt, bảo vệ thành quả cách mạng, Ban Tỉnh ủy lâm thời đã quyết định triệu tập Hội nghị cán bộ toàn tỉnh. Các đại biểu đã nhất trí bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ chính thức gồm 8 đồng chí, đồng chí Nguyễn Đức Tâm tiếp tục làm Bí thư⁽¹⁾.

(còn nữa)

(1) Ghi chú: Đồng chí Nguyễn Đức Tâm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy từ tháng 10/1945 đến tháng 9/1946. Đồng chí Nguyễn Trọng Vinh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy từ tháng 9/1946 đến tháng 4/1947. Đồng chí Nguyễn Kha giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy từ tháng 5 đến tháng 6/1947.



Điện mạo nông thôn mới xã Minh Hưng, nay là xã Minh Quang, huyện Kiến Xương.

PHỤ NỮ THÁI BÌNH Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước và làm theo Bác

Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm hàng ngày thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tích cực xây dựng và triển khai. Từ đó tạo động lực cho các tầng lớp phụ nữ tỉnh nhà phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của công tác hội, nghị quyết đại hội đảng các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tích cực triển khai phong trào thi đua yêu nước "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", 2 cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên, phụ nữ các địa phương. Từ năm 2015 đến nay, các phong trào thi đua của Hội được triển khai mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn tỉnh, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.

Hội LHPN xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) là một trong những đơn vị tích cực trong các phong trào thi đua. Chị Phạm Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" được Hội LHPN xã chỉ đạo tập trung đồng bộ gắn với phong trào thi đua dân vận khéo và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Các nội dung thi đua đều được cụ thể hóa, phù hợp với tình hình thực địa phương. 5 năm qua, Hội LHPN xã đã xây dựng mô hình tiết kiệm theo gương Bác

tại 7 thôn với hơn 1.200 hội viên tham gia tiết kiệm được 668 triệu đồng cho 145 lượt hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế, chị em đã ủng hộ 50 triệu đồng xây 1 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. Hàng năm, Hội đã vận động xã hội hóa để làm từ thiện gần 50 triệu đồng...

Ở xã Hợp Tiến (Đông Hưng), phong trào thi đua yêu nước do Hội LHPN xã phát động từ nhiều năm nay cũng mang lại kết quả khả quan. Chị Đào Thị Bích, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Các chi hội phụ nữ luôn sáng tạo, đổi mới trong việc giúp đỡ người nghèo trên địa bàn cũng như thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", chung sức xây dựng nông thôn mới. Thông qua các mô hình: Hộ gạo tình thương, tiết kiệm mua thẻ BHYT... của Hội đã phát huy tinh thần tương thân tương ái trong các tầng lớp phụ nữ để trợ giúp người nghèo ở địa phương bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực.

Chị Phạm Thị Tâm, phụ nữ tiêu biểu trong sản xuất giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc ở xã Đông Quan (Đông Hưng) chia sẻ: Nhờ tham gia các buổi tuyên truyền của Hội LHPN xã về các kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, tôi có thêm kiến thức để nuôi dạy con nên người cũng như cùng chồng nỗ lực gây dựng kinh tế gia đình, tạo lập tương lai cho các con.

Chị Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Các cấp hội đã tích cực đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, với phương châm "Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu cho hoạt động hội" và "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội", qua đó thu hút đông đảo phụ nữ hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sức lan tỏa rộng khắp ở các địa phương. Các cấp hội đã tập trung cải tiến nội dung, phương thức hoạt động; hướng về cơ sở, nhất là các địa bàn khó khăn, tập trung chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm



Phụ nữ xã Bình Minh (Kiến Xương) chăm sóc đường hoa.

các nhiệm vụ, chỉ tiêu, khâu đột phá, những vấn đề cấp thiết đặt ra đối với phụ nữ ở từng địa bàn. Điển hình như phong trào thi đua "Phụ nữ Thái Bình học tập và làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững". Đến nay, số dự tiết kiệm của các cơ sở hội trong tỉnh đạt hơn 191 tỷ đồng, trong đó đã trích 101 tỷ đồng cho hơn 36.600 hội viên phát triển kinh tế gia đình. Có 153 mô hình cấp là yêu thương, 359 mô hình hộ gạo tình thương. Các hoạt động thiện nguyện cũng được các cấp hội triển khai hiệu quả. 5 năm qua, các cấp hội đã ủng hộ xây dựng, sửa chữa 125 ngôi nhà tình thương trị giá 4,46 tỷ đồng, tặng quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá hơn 20 tỷ đồng; chị em còn giúp đỡ nhau thông qua các hình thức cho vay không lấy lãi, giúp không hoàn lại bằng tiền, thóc, vàng, vật tư phân bón, con giống trị giá hàng chục tỷ đồng đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ hàng nghìn phụ nữ vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, phong trào thi đua phát triển kinh tế, các cấp hội thường xuyên tổ chức các hoạt động có thể, duy trì và nhân rộng các mô hình phụ nữ

giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình tổ, nhóm phụ nữ liên kết sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đến nay, các cấp hội đã hỗ trợ thành lập 10 hợp tác xã, 22 tổ hợp tác, hỗ trợ gần 400 phụ nữ khởi nghiệp. Chị Phương cho biết thêm: Trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, hàng năm, các cơ sở hội đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch. Đồng thời, các cấp hội tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ hưởng hái thi đua, đóng góp trí tuệ, công sức, tiền, ngày công lao động, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia nâng cao đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở từng địa phương.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp hội phụ nữ phát động đã phát huy nội lực, khả năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của các tầng lớp phụ nữ trên các lĩnh vực. Cũng từ đây, vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng lên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới.

KUÂN PHƯƠNG

Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QSQPĐP) trong giai đoạn hiện nay.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Với sự tham mưu tích cực, hiệu quả của cơ quan quân sự tỉnh, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), để án xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, để án bảo đảm quốc phòng những năm đầu chiến tranh... đạt kết quả thiết thực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng được nâng lên. Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh bảo đảm ngân sách đầu tư xây dựng khu căn cứ hậu cần - kỹ thuật phía trước của tỉnh và xây dựng các hạng mục công trình trong khu vực phòng thủ (KVPT) cấp tỉnh, huyện với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như công tác QSQPĐP, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh thực hiện có hiệu quả Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, đưa công tác này đi vào nền nếp, hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay, cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị, học sinh,

Phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương



Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

sinh viên. Ngoài ra, chú trọng mở rộng các đối tượng đặc thù như: ca trưởng, thuyền trưởng, kíp trưởng trong các công ty, xí nghiệp...

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu "Phát triển kinh tế gắn với quốc phòng và quốc phòng gắn với phát triển kinh tế". Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tham gia thẩm định các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; giúp Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh triển khai để án xây dựng thế trận KVPT tỉnh

giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến 2030. Các công trình phát triển kinh tế được cấp phép đều mang tính lưỡng dụng cao. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác quản lý đất quốc phòng, công trình quốc phòng.

Phát huy truyền thống "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", Thái Bình đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Cơ quan quân sự các cấp tham mưu làm tốt quy trình các bước tuyển quân bảo đảm chặt chẽ, đúng luật. Thái Bình cũng

là một trong số ít địa phương trích ngân sách hàng tỷ đồng để tặng quà, động viên tân binh lên đường nhập ngũ hàng năm. Nhờ vậy, công tác tuyển quân các năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng ngày càng cao.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định lấy chất lượng chính trị và phẩm chất đạo đức là chính, trình độ, năng lực công tác làm nền tảng, theo hướng lực lượng thường trực "tinh, gọn, mạnh", dân quân, tự vệ "vững, mạnh, rộng khắp", lực lượng dự bị động viên "hùng hậu" đủ số lượng,

bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm, tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện, bảo đảm đúng nội dung, thời gian, kiểm tra 100% các nội dung đều đạt yêu cầu, có 75% khá, giỏi trở lên, an toàn tuyệt đối.

Bộ CHQS tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng và các lực lượng chức năng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh tổ chức các điểm cách ly tập trung của tỉnh và các huyện, thành phố. Các đơn vị đã tích cực, chủ động cùng cơ quan chức năng cơ sở vật chất với phương châm "4 tại chỗ" với khả năng cao nhất cho phòng, chống dịch của đơn vị và tổ chức tiếp nhận hàng nghìn công dân từ vùng dịch về Việt Nam theo chỉ đạo của Quân khu 3 và UBND tỉnh. Công tác tiếp nhận và quản lý người cách ly tại các đơn vị trong thời gian qua được vận hành linh hoạt, sáng tạo, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Đại tá Phạm Đức Kiên, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh



Thái Bình là tỉnh có nhiều đối tượng chính sách, người có công với cách mạng nên LLVT tỉnh trong nhiều năm qua luôn tích cực tham gia các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", đóng góp quỹ vì người nghèo, quỹ chất độc da cam. Từ năm 2015 đến nay, LLVT tỉnh đã xây dựng được 13 nhà đồng đội, 33 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền 3,6 tỷ đồng. Cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết định 142, 162, 49 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đã thẩm định để nghị trên ra quyết định chi trả trợ cấp một lần cho gần 31.900 đối tượng với số tiền hơn 170 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Trọng Kiên, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh



Thời gian qua, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn được LLVT tỉnh xác định là nhiệm vụ tác chiến thời bình. Các đơn vị chủ động xây dựng lực lượng, kế hoạch, phương án, chuẩn bị vật chất, phương tiện phòng, chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với nhiệm vụ, sát đặc điểm địa bàn, đồng thời thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh, tổ chức luyện tập, diễn tập, ứng trực nghiêm túc; xây dựng phương án, kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, vật chất đầy đủ, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng xử lý hiệu quả trong mọi tình huống.

Thượng tá Vũ Anh Chính, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiền Hải



Ban CHQS huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện để ra chủ trương, biện pháp cụ thể trong xây dựng KVPT, đồng thời tổ chức thực hiện chặt chẽ các khâu từ quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Tiền Hải định hướng, lựa chọn các dự án đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm là thế mạnh của địa phương và có tính ổn định, phát triển lâu dài, mang tính lưỡng dụng cao. Khi xây dựng các công trình quân sự, quốc phòng cũng đều tính đến hiệu quả kinh tế - xã hội cả trong thời bình và thời chiến.

TẮT ĐẠT